
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
4.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
5.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
7.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
10.นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
12.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
13.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
14.นายนพดล  โสภณ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
15.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
16.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
17.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงศ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
18.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
19.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
20.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บ้านค่าย 
21.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
22.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
23.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
24.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
25.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
26.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
27.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
   (ลาป่วย) 
2.นายสุรินทร ์ เปาอินทร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
   (ลากิจ) 
 

3.นายพายัพ… 
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3.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
   (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายชัยวัฒน์              จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
10.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11.นางสาวฝนทิพย์ สินพรม   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12.นางลัดดาวัลย ์ ชาไธสง   ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
14.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
15.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
18.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
19.นางสาวบงกช พิพัฒน์จําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20.นางสาวราตรี  คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
21.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผน 
22.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
23.นางธีระนันท ์ คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

เริ่มประชุมเวลา  14.10  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จํานวน
....27.....คน ครบองค์ประชุม  

 
เรียนเชิญ... 
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                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลุกขึ้นยืนด้วยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

          เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม      
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน  กระผมรู้สึก     

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองในวันนี้ เนื่องจากเป็นวาระการประชุมสภาฯ ต่อเนื่องกับการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ในเรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติอื่นๆ  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564 ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง   
ว่าบรรยากาศแห่งการประชุมในครั ้งนี ้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
 สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕64  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5     

       (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ, วาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ                                                 
    (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 
 
 
 

นายวรเศรษฐ.์.. 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗        
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม    
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ   
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน     
คําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข    
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญ             
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี
มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ 
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น          
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

ข้อ  ๑๑๐  ญั ตติ ร่ า งข้ อบัญญัติ ที่ สภาท้ องถิ่ นล งมติ รั บหลั กการ  และส่ ง  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อ
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ 

 
 

ข้อ ๕๒  การพิจารณา... 
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ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่  

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ     ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ประธานกรรมการ กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3  
 อําเภอบ้านค่าย กระผมขอมอบให้ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ รายงานผลการประชุมแทน

ครับ 

ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพครับ กระผม      
กรรมการ/เลขานุการ  นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2   

อําเภอแกลง ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 
ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2     

ครั้งที่ 2  ประจําปี 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.,วันที่ 17 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และวันที่ 18  สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
รวม 3 วัน  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา ดังนี้ 

๑.ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นายเสนาะ  ยมหา เป็นประธานกรรมการ                      
และนายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  เป็นกรรมการ/เลขานุการ   

  ๒.ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคําแปรญัตติแต่อย่างใด  
๓.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เริ่มตั้งแต่ชื่อข้อบัญญัติและเรียงตามลําดับ       
เป็นรายข้อซึ่งผลการพิจารณามีดังนี้ 
(๑)  ชื่อข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ        ไม่มีการแก้ไข 
(๒)  หลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้แปรญัตติ        ไม่มีการแก้ไข 

     (๓)  ข้อที่ ๑,๒   ไม่มีผู้แปรญัตติ       ไม่มีการแก้ไข 
    (๔) ข้อที่ ๓   ไม่มีผู้แปรญัตติ            ไม่มีการแก้ไข 
     (๕) ข้อที่ ๔   ไม่มีผู้แปรญัตติ       ไม่มีการแก้ไข 
 (6) ข้อที่ 5   ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 (7) ข้อที่ 6   ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 (8) ข้อที่ 7   ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 

ดังนั้น อาศัยอํานาจ... 
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ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 50 และข้อ 110 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ.2554 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและศึกษารายละเอียดตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องแล้ว  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามร่างเดิมและเห็นชอบให้
นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......26.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    
โปรดยกมือขึ้น     

มติที่ประชุม        เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

   เห็นชอบ  จ านวน .......25......... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน ........1........... คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ    ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัต ิ

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......26......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไ เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ     

บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม        เห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5        

   เห็นชอบ  จ านวน .......25......... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน ........1........... คะแนนเสียง 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

เลขานุการสภาฯ       - ร ะ เบี ยบกระทรว งมหาด ไทย  ว่ า ด้ วย วิ ธี ก า ร งบประมาณขององค์ ก ร         
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด      
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  ระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
ส านักงานเลขานุการฯ 
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   เป็นเงิน 

27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
   หมวด ค่าวัสดุ 

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ส านักปลัดฯ 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 

โอนเพื่อไปตั้งจ่าย... 
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   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส านักงานเลขานุการฯ 

   - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด Network  แบบที่ 2  เป็นเงิน 
 27,000.-บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   ส านักปลัดฯ  
    - ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  พร้อมติดตั้ง  เป็นเงิน  250,000.-บาท  
  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   รายการโอนลด  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงิน  277 ,000.- บาท (สองแสน -    
  เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
   รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ  เป็นเงิน 277,000.- บาท 
  (สองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้   มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
   ต้องขออนุญาตที่ประชุมฯ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตตินี้นะครับ เป็นการโอนเพ่ือไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นการโอนรายการที่คิดว่าเราไม่น่าจะได้ใช้แล้ว เอามาตั้งจ่าย        
เป็นรายการใหมใ่นรายการที่มีความจําเป็น ซึ่งถ้าท่านดูในรายการนะครับ ก็จะมีรายการที่เรา 
จัดซื้อเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง ระบบลําโพง ขาไมค์ และระบบเพาเวอร์เบรคเกอร์ และ
สายสัญญาณต่างๆนั้น เนื่องจากว่าเรามีการทําห้องประชุมใหม่ที่ชั้น 3 เราก็เตรียมระบบนี้
เพ่ือไปไว้ในห้องประชุมให้สมบูรณ์ สําหรับที่จะเป็นการประชุมภายในและให้บุคคลภายนอก 
มาขอใช้ เป็นการโอนในวงเงินเท่าเดิมคือจํานวนเงิน 277,000 บาท ขออภิปรายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับญัตตินี้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ 
  จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....26......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จ านวน ......25.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
  5.1 คืนเงินค่าปรับตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
        ในพื้นที่โรงเรียนมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ต าบลชากพง      
                                        อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  5.2 คืนเงินค่าปรับตามโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง  
        ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 หมู่ที่ 4 
        ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการสภาฯ  รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายได้และต่อมามีการขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกําหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงิน
รายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และข้อ 96 
 ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (1) เหตุผลความจําเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นําส่งเป็นเงินรายรับที่นําส่งแล้ว 
 ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (2) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คืนเงินค่าปรับตามโครงการก่อสร้างอาคาร 
ประธานสภาฯ    อเนกประสงค์ในพ้ืนที่โรงเรียนมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตําบลชากพง  อําเภอแกลง  

 จังหวัดระยอง 
 ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

 

 

 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายประสานต์ พฤกษาชาติ  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2)  กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คืนเงินค่าปรับตามโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ในพ้ืนที่โรงเรียนมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตําบลชากพง  อําเภอแกลง  จังหวัด
ระยอง      
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในพ้ืนที่โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตําบลชากพง อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.11/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 กับ 
บริษัท เลิฟอินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด เป็นเงิน 52 ,479.-บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อย -     
เจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจากได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในพ้ืนที่โรงเรียนบ้านมาบ
เหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตําบลชากพง อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง ปรากฏว่าโครงการดังกล่าว
เบิกจ่ายเงินและหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้ เป็นรายรับของปีงบประมาณ 2563             
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ RCPT-05457/63 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จากบริษัท 
เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด  เป็นเงิน 52 ,479.-บาท  (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ -    
เก้าบาทถ้วน) ซึ่งเงินค่าปรับการผิดสัญญาเป็นเงินที่ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเป็นเงิน
รายรับ เ พ่ือให้การคืนเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)     
พ.ศ. 2561 ข้อ 94 ข้อ 95(1) และข้อ 96(2) 

จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองได้พิจารณาอนุมติครับ สําหรับรายละเอียดในญัตตินี้จะขอชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
เนื่องจากการคืนเงินค่าปรับทางคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือฉบับที่ ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564       
ได้พิจ า รณา ให้ค ว ามช่ว ย เหลือสําหรับ ผู ้ป ร ะกอบการ ในช่ว งสถานการณ์แพร่
ระบาดโควิด - 19 ได้มีมติเห็นควรให้ค่าปรับเป็นศูนย์ ดังนั้น เราจึงจําเป็นที่ต้องคืนเงินใน
ส่วนที่ให้กับทางผู้รับจ้าง จะไปเข้ากับระเบียบกระทรวงมหาดไทยในข้อที่ 96(2) ที่กําหนดไว้
ว่า การขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
กระผมจึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

 

 

นายเศรษฐา... 

 



 

- 11 - 

 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีขอให้ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ ในที่ประชุมว่า          

ครบจํานวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....25......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คืนเงินค่าปรับตามโครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในพ้ืนที่โรงเรียนมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตําบลชากพง อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น          

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสม คืนเงินค่าปรับ           
ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในพ้ืนที่โรงเรียนมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตําบล
ชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสม  ค ืนเงินค่าปรับตามโครงการก่อสร ้างอาคาร
อเนกประสงค์ในพื้นที่โรงเรียนมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

อนุมัติ          จ านวน ........24......คะแนนเสียง 
    ไม่ไม่อนุมัติ    จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คืนเงินค่าปรับตามโครงการก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ    อาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที ่โรงเร ียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 หมู ่ที ่ 4  
    ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายประสานต์ พฤกษาชาติ  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2)  กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

 ขอเสนอญัตติ เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาด เ งิ นสะสม คืน เ งิ นค่ าปรั บตามโคร งการ                             
ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง  ในพ้ืนที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 หมู่ที่ 4  
ตําบลนิคมพัฒนา  อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการ
ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 หมู่ที่ 4 ตําบล
นิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ กพ. 42/2563 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2562 กับ บริษัท เก้ามีนา 9 จํากัด เป็นเงิน 68,975.-บาท (หกหมื่นแปดพัน -
เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
 
 
 

เนื่องจาก... 
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เนื่องจากได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนนิคม

สร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 หมู่ที่ 4 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเงินและหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้เป็นรายรับของ
ปีงบประมาณ 2563 ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-04906/63 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 
2563 จากบริษัท เก้ามีนา 9 จํากัด เป็นเงิน 68 ,975.-บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อย -  
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเงินค่าปรับการผิดสัญญาเป็นเงินที่ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับ
เป็นเงินรายรับ เพ่ือให้การคืนเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 94 ข้อ 95(1) และข้อ 96(2) 

จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมัติ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สําหรับในญัตตินี้กระผมขอเรียน 

ว่าเป็นเรื่องที่มีคําสั่งให้เราคืนเงินค่าปรับอยู่ในเกณฑ์ของโควิด – 19 เป็นมาตรการ ในการช่วยเหลือ
และสําหรับเงินที่จ่ายเป็นเงินสะสมในที่ประชุมครั้งก่อน ซึ่งนั้นหมายถึงเงินที่เราสะสมใช้จ่าย
รอบที่ 1 ตามที่เราใช้ได้ ซึ่งได้หมดไปแล้ว และตอนนี้เราก็ได้มาใช้เงินในส่วนของเงินที่กันไว้
ใช้จ่ายเงินเดือน 3 เดือน เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 75 ,000,000 บาท เพราะฉะนั้น 
กระผมก็เรียนว่าเป็นไปตามระเบียบที่ให้เราดําเนินการ ส่วนเรื่องเงินก็มีหนังสือสั่งการว่าให้
เราสามารถใช้จ่ายได้ ถือว่าเราก็ได้ทําตามกติกาเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง
โควิด –19 กระผมจึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ      
ได้รับทราบครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ครับ 

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายเสนาะ  ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขต 3 อําเภอบ้านค่าย กระผมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ 
สําหรับกรณีที่จ่ายเงินคืนค่าปรับโดยใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้บอกว่าจ่ายหลังจาก
ปีงบประมาณที่ได้รับเงิน กระผมอยากจะทราบเงื่อนเวลาให้เข้าใจ สมมุติว่าปรับไปเมื่อ    
ปี 2563 แล้วทําไมถึงพ่ึงจ่ายในปี 2564 หรือเพราะว่าเขามายื่นขอเรื่องทีหลัง หรือว่าทาง
เราพึ่งได้รับทราบรายละเอียดหนังสือ ขอบคุณครับ 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในส่วนของเงินปี 2563 ได้ผ่าน 

มาแล้ว ซึ่งเราปรับเงินเขา เงินก็ไม่ได้หายไปไหน ก็ยังอยู่ที่ อบจ.ตามเดิม วันนี้ปีงบประมาณ 
2564 เหลือเพียง 1 เดือนก็จะหมดแล้ว เพราะฉะนั้นมาตรการช่วยเหลือทางรัฐบาลมีคําสั่ง 
ย้อนหลังไปว่าโควิด – 19 เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน และโควิด - 19 ก็มีตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งอยู่
ในช่วงเวลาที่ได้ สมมุติว่าเขากําหนดปี 2563 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม เพราะฉะนั้นใครที่โดน
ค่าปรับในเดือนธันวาคมก็ได้คืนทั้งหมด ซึ่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนด ถ้าคืนของปี 
2563 หมดไปแล้ว ถึงจะมาใช้อํานาจสภาฯ ว่าที่สภาฯ ได้เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมที่
เป็นไปตามระเบียบ ถ้ากรณีสภาฯ ไม่อนุมัติ ก็ต้องมีเหตุผลว่าไม่อนุมัติ เพราะอะไร กระผมก็มี
หน้าที่ในการรายงานว่า กระผมได้ขอไปแล้ว แต่สภาฯ ไม่อนุมัติ ซึ่งกระผมก็ทําตามระเบียบ 
และระเบียบก็ได้มีคําสั่งมาแบบนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารก็รับเรื่องจากบริษัทผู้ประกอบการทั้งหลายว่า
เขาอยู่ในเกณฑ์จริงหรือไม่ ก็ต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องให้แน่ชัด ถ้าอยู่ในเกณฑ์เราก็ทํา
เรื่องคืนเงินให้ กระผมจึงขอเรียนมาเพื่อให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ    
ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบว่าทางเราก็ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของส่วนกลาง ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีขอให้ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ ในที่ประชุมว่า          

ครบจํานวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....26......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คืนเงินค่าปรับตามโครงการ
ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 หมู่ที่ 4 
ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โปรดยกมือขึ้น 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คืนเงินค่าปรับตาม
โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5     
หมู่ที ่4 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คืนเงินค่าปรับตามโครงการก่อสร้างอาคาร  อบจ.
ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 หมู่ที่ 4 ต าบลนิคมพัฒนา 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   

อนุมัติ          จ านวน ........25......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ       จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง การคัดเลือกผู้แทน จ านวน 1 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก
เลขานุการสภาฯ ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง           
  ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
   ข้อ 3 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกรรมการจํานวนไม่เกินยี่สิบเจ็ดคน

ประกอบด้วย 
   (4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน  

 ฯลฯ 
   ข้อ 5 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 3 (4)           

มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
   (1) การสรรหาและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีโรงเรียนในสังกัดเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งละหนึ่งคน จากนั้นให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง
ให้เหลือจํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการที่กําหนดตามข้อ 3 (4) แล้วเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเลือกให้เหลือเท่ากับจํานวนที่กําหนดตามข้อ 3 (4) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง การคัดเลือกผู้แทน    

จํานวน  1 คน  เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  

  ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงให้ความเห็นหรือให้คําแนะนําแก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คน ให้ดําเนินการโดยสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้พ้นจากตําแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 

 
 

ดังนั้น... 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามกฎกระทรวง

ข้อ 3 (4) ข้อ 4 และข้อ 5 (1) จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
ได้คัดเลือกผู้แทนจํานวน 1 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้แทน จํานวน 1 คน  เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์  กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอแกลง ขอเสนอ นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง รองประธานกรรมการ     
ในคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้แทน เพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ           
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่  
   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ เสนอ 

มติที่ประชุม   เลือก นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง เป็นผู้แทน  เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ 
ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ ์กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  

กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อําเภอแกลง มีเรื่องที่จะขอปรึกษาท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เนื่องด้วย
สถานการณ์โควิด-19 ณ ตอนนี้ กระผมได้รับการประสานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงไม้   
ในเขตพ้ืนที่ มีคนงานได้รับการตรวจและได้พบเชื้อเป็นโควิด-19 บางที่ก็ได้ทําที่กักบริเวณ  
ในโรงงานของเขาเอง เขาก็เรียนถามมาว่าในส่วนของขยะที่ติดเชื้อ เราจะสามารถเก็บให้เขา
ได้ไหม แล้วจะไปเก็บได้ตรงไหน ค่าใช้จ่ายเขายินดีจ่ายให้เป็นค่ากําจัดขยะ จึงขอเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปัญหาเรื่องโควิด-19 เป็นปัญหา   

ที่กระผมเคยได้พูดในสภาฯนี้ไว้แล้ว ตั้งแต่เรื่องโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนโรงพยาบาล      
ที่รับคนป่วย และสุดท้ายก็คือเรื่องขยะติดเชื้อ ขณะนี้ขยะติดเชื้อที่อยู่ในบริเวณเตาเผาขยะติดเชื้อ 
มีอยู่ประมาณ 500 ตัน ซึ่งวันนี้กระผมก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าอยู่ที่เรา 500 ตัน ก็ยังดีกว่า
ไปอยู่ตามหนอง ตามคลอง ถา้เราไม่ไปเก็บเพ่ือรวบรวมไว้มันก็จะหนักกว่า มาอยู่ที่เราเพ่ือรอ
เวลาเพื่อประสานกับภาคเอกชนให้ช่วยหาที่เผาให้เรา ขณะนี้อาจจะเป็นโรงไฟฟ้า GPSC ที่
ติดอยู่กับเตาเผาขยะติดเชื้อ หรือโรงไฟฟ้าที่เผาจากกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่บ่อวิน 
มีการประสานงานอยู่ 2 สัปดาห์ และต้องรออยู่อีก 2 สัปดาห์ เพราะเราไม่มีทางที่จะทําให้
เร็วกว่านี้ ถ้าเราใช้โรงไฟฟ้า GPSC เผา ขณะนี้โรงไฟฟ้า GPSC พ่ึงสร้างเสร็จ เขามีสัญญา
รับประกันกับประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นถ้าจะเผาขยะต้องให้ประเทศญี่ปุ่นรับทราบและ
ยินยอมว่าเผาขยะติดเชื้อเราได้ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นคนสร้างและเป็นคนรับประกัน 
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้รับทางเทคนิคว่าเผาได้นะ เผายังไง เทคนิคเป็นยังไง ซึ่งวันนี้เราก็รอ 
ถ้าเราเผาที่ โรงไฟฟ้า GPSC ได้ ก็ใกล้ แต่อีกทางก็คือ 1. เตาเผาของบริษัท Green ที่อยู่ 
อ.ศรีราชา อันนี้เผาได้เลย แต่ว่าเตาเผาที่บริษัท  Green คือ เตาเผาขยะอุตสาหกรรมที่   
ไม่อันตราย คือใบอนุญาตของเขา และเราจะเอาขยะติดเชื้อไปให้เขาเผาก็ผิดประเภท        
2. ขยะเราที่เราจะเผา เขาก็ถามว่าขนไปยังไง ถ้าถุงแตกใช้ตัวคีบ ถ้าคีบแล้วแตกกระเด็นจะ
เป็นอะไรไหม ทางเทคนิคมันมีมากมาย ส่วนราชการที่จะอนุญาตให้เขาก็ยังไม่อนุญาต
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถรับขยะได้ ทั้งๆที่เขาก็อยากจะช่วย กระผมสามารถบอกเขาให้
ช่วยเร่งส่วนราชการให้เขาช่วยรับขยะเราได้ อันนี้คือปัญหา ณ ปัจจุบันที่มีอยู่ ปัญหาที่ท่าน
ถามว่าเราจะจัดเก็บได้ไหม มีหนังสือมาเราเก็บอยู่แล้ว แต่ต้องมีเวลาเพราะเรามีถังแดง       
มีถุงแดงให้ใส่ ท่านสมาชิกสภาฯ รู้ไหมครับ ทุกอย่างเป็นปัญหาหมด 1. ขยะเราเผาได้วันละ 
3-4 ตัน แต่ขยะมาวันละ 10 ตัน จะส่งไปที่ไหนก็เป็นปัญหาเพราะที่ไหนก็เผาไม่ทัน 2.เผา
ขยะมันไม่ใช่ขยะติดเชื้ออย่างเดียว อาหารทุกอย่าง ขวดน้ําทุกอย่างใส่ไปในถุงแดงทั้งหมด 
เตาเผาของเราไม่รู้จะพังเมื่อไหร่เพราะไว้เผาขยะไม่ใช่เผาขวดน้ํา กระผมบอกเขาว่าให้ที่
ประชุมบอกคัดแยก เอาขยะที่ติดเชื้อจริงๆ เช่น ทิชชู แมสก์ ส่วนขวดน้ําเศษอาหารให้แยกใส่
ถุงดําไว้ แต่วันนี้โรงพยาบาลโทรมาแล้วเขาแยกแล้วนะให้ไปเก็บ ถุงแดงรถขยะติดเชื้อ        
ก็เก็บแล้ว แต่พอเป็นถุงดําเขาใส่ยาฆ่าเชื้อทั้งหมดเลย กระผมถามว่าใครเก็บ  ถ้าอยู่อําเภอ   
แกลงเทศบาลเก็บมันก็ไปปนกับขยะชาวบ้าน เสร็จแล้วก็เข้าโรงคัดแยก ถึงเวลาคนก็คัดแยก
ขยะพวกนี้ออกมาอีก กระผมถามท่านทางเทคนิคได้ไหมขยะที่ติดเชื้อที่ใส่ถุงดํามันเป็นถุงดํา
จากโรงพยาบาลจากผู้ป่วย อบจ.ต้องไปเก็บอีก ถุงดําที่ติดเชื้อ อบจ.จึงต้องไปเก็บอีก ทีนี้    
เก็บทั้ง 2 ด้านเลย เราบอกว่าเผาไม่ไหว เพราะให้เขาแยกถุงแดงนิดเดียว ถุงดําเต็มระบบ   
คัดแยกไม่ได้ ให้อบต. เทศบาล เก็บก็ไม่ได้ กลายเป็นว่า อบจ.ต้องเก็บขยะพวกนี้อีกรอบ   
แล้วเข้าระบบก็ไม่ได้ ต้องไปฝังเลย สรุปว่าใส่ถุงแดงแบบเดิมดีที ่สุด เพราะฉะนั ้น  
 

 
 
 

ตอนนี้เราลําบาก... 
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 ตอนนี้เราลําบากนะครับ ถุงแดงก็เก็บถุงดําก็เก็บ ครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ 

นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 อําเภอแกลง ปัญหาในเขตพ้ืนที่ของกระผม ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาก เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวและมีผู้ประกอบการโรงแรมมาก ด้วยเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องเอาผู้ติดเชื้อโควิด-19 
ไปไว้ในระบบของโรงแรม ตอนนี้ผู้ติดเชื้อเข้าไปในพ้ืนที่ของเทศบาลสุนทรภู่ กระผมมองประเด็นว่า 
ถ้ามีขั้นตอนการเข้าไปอย่างถูกต้อง กระผมมองว่าจะเกิดประโยชน์และทุกคนจะได้ป้องกันตัว   
ต้องเข้าใจตรงกันว่าในเขตของแหลมแม่พิมพ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยหลักของจังหวัดระยอง เช่น 
เคสที่ 1 พนักงานห้องเย็น 600 กว่าคน นําเข้าไปที่หาดแหลมแม่พิมพ์ เป็นรีสอร์ทประมาณ       
5 แห่ง เดิมทีบอกว่าเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วผลเป็นลบ แล้วนํามากักตัว แต่ผู้ที่นําไปกักตัวใช้
ความเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้าน ไปจับจ่ายซื้อของในเซเว่นฯ หลังจากนั้น 3 วัน ได้ตรวจอีก 1 รอบ 
มีผลเป็นบวก 20 คน พ่ีน้องประชาชนก็เข้าใจถึงปัญหา ประชาชนในเขตเทศบาลสุนทรภู่          
ยังไม่ได้วัคซีนแม้แต่เข็มเดียว แต่ภาครัฐฯ นําเอาผู้ติดเชื้อไปกักตัวตรงนั้น ถามว่ามันยุติธรรม     
กับคนในพ้ืนที่แถบนั้นหรือไม่ และอีกประการหนึ่ง ทุกคนมีความยากลําบากเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ โรงแรมอักษรตอนนี้เป็นประเด็นที่ร้อนแรง วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ท่านนายอําเภอ
เรียกประชุม นัดผู้ประกอบการโรงแรมกับชาวบ้านมาคุยกัน และอีกประการหนึ่งมันคุมคนที่
ไปกักตัวไม่ได้ครับ เห็นว่าเป็นสถานที่ตากอากาศ มีทะเล ต้องยอมรับนะครับ มีผู้ที่กักตัวเดิน
ไปชายหาด ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่รีสอร์ทมีผลเป็นบวก 2 ราย เดินไปริม
ชายหาด ก็ต้องเข้าใจและเห็นใจกันนะครับ อยากจะเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในฐานะท่ีพวกเราเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอความกรุณา
ว่าเราคาดหวังว่าสิ้นเดือนนี้ภาครัฐอาจจะมีการประกาศผ่อนคลาย การล็อคดาวน์พ้ืนที่สีแดง
เข้มของจังหวัดระยอง และพ้ืนที่ชายหาดของแหลมแม่พิมพ์ พ่ีน้องประชาชนก็อยากจะ
กลับมาค้าขายเป็นปกติ แต่ตอนนี้มีผู้ป่วยที่ไปอยู่ ทราบข่าวว่าพนักงาน CP ก็จะหมดช่วงที่จะ
พักวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และต่อไปวันที่ 10 กันยายน 2564 และวันที่ 11 กันยายน 
2564 พี่น้องประชาชนก็อยากจะขอร้องให้เอาออกจากพ้ืนที่ได้ไหม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้องยอมรับนะครับว่าเทศบาลตําบล

สุนทรภู่ มีโรงแรมเล็ก-ใหญ่มาก อําเภอบ้านค่ายก็มีโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ บ้านฉางมีหลาย
โรงแรมเขาให้ใช้หมด รวมทั้งของทหารเรือ สนามบิน ให้ใช้หมด  บ้านฉางทําโรงพยาบาลสนามอยู่ 
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 ของ EEC เดิมจะตรวจ 100,000 เคส แต่โรงแรมที่มีอยู่เต็มหมดแล้ว ตอนนี้จึงตรวจ 

แค่ 20,000 เคส แต่หลักเกณฑ์เขาพูดว่าคนที่ตรวจแล้วติดเชื้อ จะระมัดระวังตัวเพ่ิมขึ้น   
เพ่ือไม่ให้ไปติดคนอ่ืน อันนี้คือความรู้สึกจริงๆที่กระผมว่าใช่ ถึงแม้ว่าการตรวจมันจะยังไม่มี
อะไรรองรับ แต่ตัวเองน่าจะมีสติในการปฏิบัติตัวอย่างไร ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ เพราะถ้า
เขารู้ว่าเขาติดเชื้อก็จะเซฟตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่ดี ถ้าไม่เคยตรวจก็ไม่รู้ไปทั่วก็ไปแพร่ วันนี้  
สุนทรภู่ที่มีโรงแรมเล็กหรือใหญ่ เขาอยากเปิดเพราะว่า เขาอยากจะมีรายได้บ้าง เขามีรายได้
เฉพาะค่าห้องค่าอาหาร แต่รายได้อ่ืนเขาไม่มีนะครับ และเขาก็เข้าระบบ หมายความว่า     
ต้องมีมาตรการเพียงแต่บางคนเขาไม่เข้าใจ ชาวบ้านบางคนตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ       
ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ เช่น พอตรวจเจอแล้วเป็นบวก เขาก็จะกักตัวทันทีอยู่ในบ้าน ส่วนคน
ที่ตรวจแล้วผลเป็นลบ คุณจะปล่อยเขากลับบ้านเหรอ 600-700 คน ถ้าท่านไม่เอาเขาไปไว้
ในโรงแรม ท่านปล่อยคนพวกนี้กลับบ้านจะหนักกว่าเดิมไหมครับ ต่างคนต่างอยู่บ้าน เขาจึง
เอาคนที่ไม่ติดไปไว้ในโรงแรมเพ่ือบล็อกไว้ กระผมถามว่าเขาทําถูกต้องไหม ถูกต้องนะครับ 
เพียงแต่คนไม่เข้าใจก็มองว่าที่ขนเสื้อผ้ามา พวกนี้จะหนีกลับบ้าน จริงๆเขาจะเอาพวกนี้ไปไว้
ในโรงแรมแถวสุนทรภู่ทั้งหมด แต่พวกนี้ที่ตรวจแล้วผลเป็นลบนะครับ เขารอตรวจซ้ําอีก     
3 รอบ ถ้าผลเป็นบวกก็ยังต้องมา สวอป ตรวจอีกทีหนึ่ง นั้นแหละเป็นปัญหาว่าคนที่ ไป
โรงแรมที่สุนทรภู่ 700-1,000 คน ยังไม่ติดเชื้อ ชาวบ้านก็แตกตื่นคิดว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 
แต่จริงๆยังไม่ติดในตอนตรวจครั้งแรก แต่ส่วนน้อยที่ตรวจครั้งที่ 2 แล้วติด ชาวบ้านก็ยัง     
ไม่เข้าใจว่าทําไมปิดโรงงานแล้วยังมีคนไปทํางาน คนไปทํางานก็คือคนที่เป็นฝ่ายอํานวยการ 
คอยไปซื้อข้าวให้คนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 300 คน ที่ติดเชื้อได้มีอาหารทาน ไม่อย่างนั้น
คนที่ติดเชื้อก็อดตาย ส่วนคนที่ยังไม่ติดเชื้อ 1 ,000 คน ก็ต้องเทคแคร์ ถ้าท่านจะบอกว่า
ทําไมไม่ปิดทั้งหมดเลย ก็ทําไม่ได้นะครับ ต้องมีการดูแลจริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องวิตกกังวล
มากกว่าความเป็นจริง สมัยก่อนติดเชื้อโควิด-19 1 คน ใครใกล้ชิดเอาพวกนี้ไปกักไว้ก่อน   
แต่เดี๋ยวนี้ตรวจเสร็จผลบวกหรือลบรู้เลย ไม่มีคนใกล้ชิดแล้วมีแต่ต้องไปกักตัวเลย แล้วรอ
ตรวจรอบใหม่ ความเสี่ยงก็จะน้อยลง เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระผมบอก วันนี้กระผมเข้าใจว่า
สถานการณ์โรงแรมแบบนี้ยังต้องอยู่ เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าโรงแรมต่างๆเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่
คอยรองรับผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยก็ยังแยกว่าสีเขียวมีอาการน้อย ส่วนที่มีอาการหนักก็ต้องไป 
อยู่โรงพยาบาลครับ ต้องมีเครื่องช่วยหายใจพร้อม อาคาร อบจ.ก็โดนยึดไปแล้วเพราะว่าโรคนี้
มันไม่หมดไปง่ายๆ แต่เราก็ให้ได้ แต่โรงเรียนมันให้ไม่ได้เพราะต้องเปิดเรียน กระผมเรียนว่า
ต้องทําความเข้าใจในความจําเป็น ในอําเภอบ้านฉาง ถ้าตรวจเจอจะไปอยู่บ้านฉางที่ อ่ืน            
ก็อยู่กันเต็มหมดแล้ว ไม่อย่างนั้นเขาก็จะคืนคนไข้ที่เป็นคนที่อ่ืนให้กลับมา และเอาคนบ้านฉาง 
ไปอยู่แทน ท่านมีความคิดยังไง เพราะฉะนั้นมันต้องละลายความไม่เข้าใจพวกนี้ให้หมด   
ตอนที่เขายังไม่ตรวจเราก็ยังไปอยู่บ้านเขาเลย เพราะฉะนั้นกระผมเรียนว่าต้องถามท่าน
สมาชิกสภาฯ ไปช่วยชี้แจงว่ามันมีการควบคุมได้ ต้องมียามมีตํารวจไปดูแล อย่างโรงแรม
อักษร โรงแรมเกรด A เลยนะครับ กระผมกว่าจะไปคุยกับเขาได้ เพ่ือส่วนรวมเพราะความ
จําเป็นนะครับ ยอมให้ใช้เพราะกระผมไปคุยกับเขานะ และในเครือโรงแรมอ่ืนไม่มีใครที่ไหน
ทํา บางอย่างต้องเข้าใจกัน ต้องเห็นใจกัน ขอบคุณครับ 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ ครับ 
ประธานสภาฯ 
ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร ์กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  

กระผม นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 
อําเภอแกลง ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมประเด็นแรกครับ ว่าในกรณีที่โรงแรมอักษร      
ใกล้หมู่บ้านที่กระผมอยู่อาศัย ขอเรียนถามผู้รู้ว่าถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อไปอยู่ในโรงแรม ระบบน้ําจะมี 
ผลกระทบหรือผลเสียต่อชุมชนหรือไม่ ต่อมาประเด็นที่สอง คือผู้ประกอบการแถวแหลม
แม่พิมพ์ เวลาผู้นําในพ้ืนที่เข้าไปถามจะบอกว่าได้คุยกับนายกช้างแล้ว ประเด็นนี้ท่านนายก
ต้องรับรู้เองนะครับ ผมยืนยันได้ด้วยครับ จะได้มีความเชื่อมั่นให้ประชาชน และตัว Antigen 
test kit พอจะจัดสรรให้อีกได้หรือไม่ครับ เพราะจําเป็นมาก ที่ได้มาไม่พอครับ กระผมต้อง
ประสานกับทางหมอชัยวัฒน์และหาซื้อเอง เพราะแม้แต่ทางเทศบาลสุนทรภู่ยังไม่มีเลยครับ 
แต่เพราะได้ของ อบจ.เราไปตรวจจึงพบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลสุนทรภู่ติดเชื้อครับ จึงอยาก    
จะขอท่านประธานสภาฯผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าให้จัดสรรชุดตรวจเพ่ิมอีกได้หรือไม่ครับ 
แม้กระท่ังแอลกอฮอล์ก็ต้องเอาถัง 20 ลิตรมาใส่ แต่วันนี้กระผมและท่านนายกฯได้ทําสเปรย์
แอลกอฮอล์แจกทุกบ้าน แจกทุกท่ีครับ เพราะเราต้องบรรเทาไปก่อนครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่องระบบน้ําโรงแรมจะมี         

ระบบบําบัดน้ําเสียของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่เขาจะต้องเอาน้ํายาฆ่าเชื้อไปใส่ ทุก 3 วัน ทุก 5 วัน 
ตามระบบ ซึ่งน้ํายาฆ่าเชื้อของสาธารณสุขมีครับ ของเราก็เหมือนกันครับ ทั้งสนามกีฬากลางหรือ
โรงเรียนต่างๆ เพียงแต่บางแห่งเราไม่ได้วางระบบไว้อย่างเช่น โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
ห้องประชุม เราต้องไปทําระบบน้ําใหม่ ไปขุดฝัง เขาก็ไปเติมน้ํายาฆ่าเชื้อให้ ก็เป็นระบบที่ 
สามารถจัดการได้ แต่ที่สําคัญคือโรงพยาบาลทํายากมากเพราะต้องมีรั้วรอบขอบชิด เพ่ือกันไม่ให้
เขาหนีออก โดยไปเป็นตามมาตรฐานของสาธารณสุข ส่วนเรื่องอ้าง เขาไม่ได้อ้างหรอกครับ    
ส่วนผู้ประกอบการต่างๆ กระผมขอเรียนว่าเขาก็ได้มาปรึกษา เพราะว่าเขาไม่มีทางไป เขามา
ปรึกษาเราก็บอกต้องไปเอาโรงแรมให้ช่วย พอพวกโรงแรมรู้ก็มาหาอีก ว่าเขาจะเป็นได้หรือเข้า
ระบบหรือไม่ กระผมก็ว่าได้ให้เสนอเข้ากรรมการศูนย์ควบคุมโรคโควิดจังหวัด พิจารณา เพราะ 
ทุกคนที่ป่วยได้รับเงินนะครับ ได้รับเงินจาก สปสช. นี่แค่คนไทยนะครับ และยังมีชาวต่างด้าว   
อีกมหาศาล ต่างด้าวก็แยกเป็นสองชนิดอีก คือ ต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเบิกได้ และต่างด้าวที่ไม่ถูก
กฎหมายเบิกไม่ได้ ปัญหามันเยอะครับ แต่ถ้าเราไปมองว่าปัญหามันเยอะ ซึ่งเราต้องช่วยกัน     
แก้คนละอย่าง กระผมเป็นนายก อบจ. ก็หนักหน่อย แต่ไม่เป็นอะไร ทุกคนต้องช่วยกัน         
ส่วนแอลกอฮอล์เราก็ซื้อมา แต่เงินเราก็จํากัด เลยซื้อมาแบบเอามาใส่ถังแจก ให้ท้องถิ่นมาเอาไป
ใส่ขวดเล็กแจก เพราะถูกกว่า เราต้องช่วยกันประหยัด เพราะนี่คือระลอก 2 แล้วนะครับ 
  

 
 

เราต้องระมัดระวัง... 
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 เราต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับ ส่วน Antigen test kit เรากําลังให้สาธารณสุขจัดซื้อ

150,000 ชุด กระผมว่าไม่พอ เราก็จะดูว่าที่ซื้อนั้นมีเหตุผลในการซื้อหรือไม่ เพราะถ้า สตง. 
มาถามว่า กองทุนไฟฟ้าซื้อมาตั้ง 150,000 ชุด อบจ. จะซื้อมาทําไม ถ้าเขาถาม ต้องตอบว่า
ยังไง เอาไปแจกใคร เพราะฉะนั้นต้องมีเหตุมีผล มีโครงการที่ชี้แจงได้ เราอยากซื้อนะครับ 
เพราะตอนนี้ราคาถูกลงมาเยอะ ถ้าเราซื้อใช้เองให้กับ ครู โรงเรียน อย่างนี้มันชัดเจนว่าเรา   
ใช้เอง แต่ถ้าซื้อไปแจกยังไม่รู้ว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ เราก็กําลังดูอยู่ครับว่าจะซื้อเพ่ิมเพ่ือ   
ให้ท่านไปแจกไปใช้ ขอขอบคุณครับ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านชัยวัฒน์ จัตตุพร 
ประธานสภาฯ   

นายชัยวัฒน์ จัตตุพร เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในเรื่องของ Antigen 
test kit นั้น ทาง สปสช. ได้ให้ทางท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นๆ สามารถจัดซื้อเองได้และสามารถใช้
เงินกองทุนสุขภาพประจําตําบล ซึ่งจังหวัดระยองมีเงินของกองทุนสุขภาพประจําตําบล
เหลืออยู่ประมาณเกือบ 100 ล้านบาท ที่กระจายอยู่ต้องทําโครงการ ซึ่งกองทุนนี้สามารถ
อนุมัติได้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ อบจ. ซื้อครั้งแรกก็ซื้อมาใช้ในสํานักงาน     
ซึ่งสมาชิกบางท่านก็ต้องไปพบปะประชาชน อาจจะมีบางคนสงสัย เราไม่ได้เอาไว้แจกตาม
พ้ืนที่ กระผมคิดไว้อย่างนั้น ที่ท่านนายกได้พูดคือทางกองทุนไฟฟ้า ทางสาธารณสุขซื้อไว้
จํานวน 150,000 ชุด ถ้าเราไปผลักดันขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตําบลซื้อ เพ่ือให้ทํา 
CI หรือ community isolation ซึ่งถ้าเอาเข้าระบบสามารถเบิกเงินจาก สปสช. ได้ ถ้าเชื่อม
กับโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาทในการดูแล และตอนนี้ระเบียบเพ่ิงแก้ไขใหม่ จะให้ทาง
ท้องถิ่นนั้น เป็นคนจัดการเรื่องอาหาร แต่เดิมเงินจะไปอยู่ที่สถานบริการหมด และให้สถาน
บริการเป็นผู้จัดการเรื่องอาหาร ทีนี้บางแห่งเขาไม่ได้เบิก ซึ่งระเบียบใหม่ที่เพ่ิงประกาศไป 
เมื่อวาน เขาให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเรื่องของอาหารที่อยู่ ใน CI ซึ่งคงต้องรอทางสาธารณสุข
จังหวัดชี้แจง แต่กระผมคิดว่าถ้าจะช่วยกันให้โควิดมันซาลงไปโดยไวต้องตรวจ แต่ว่าทาง
ท้องถิ่น อบต. เทศบาล น่าจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ในการตรวจหาโดยร่วมกับ รพ.สต. และ
เชื่อมกับโรงพยาบาล ขอขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอแกลง  ดิฉันมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับเพ่ือนสมาชิกสภาฯ 
ทราบ จํานวน 2 เรื่อง เรื่องแรกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย        
 
 

 

 

จะมีการ… 
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 จะมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการในเรื่องของการศึกษาแห่งอนาคตการเรียนรู้เทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก และมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ประชุม
ทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting นะคะ ซึ่งจะมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯ มาเป็นผู้ที่เปิด
การประชุมสัมมนา เผื่อมีท่านใดสนใจค่ะ เรื่องที่ 2 ขอใช้ สภาฯ แห่งนี้ แสดงความยินดี    
กับท่านจรัญ ความเพียร เลขานุการนายก อบจ.ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานดีเด่นนะคะ จัดโดยสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทยค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         
เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอเมืองระยอง ปัญหาเรื่องโควิดกระผมได้ไปลงพ้ืนที่มา ชาวบ้านเขา
ต้องการวัคซีนนะครับ วัคซีนไม่เพียงพอ เราก็เข้าใจนะครับว่า อบจ.เราไม่มีนโยบาย ในการ
จัดซื้อวัคซีน ดูข่าวเขาก็บอกว่าอีก 2 เดือนจะลง ไม่รู้จะลงคือลงปอดหรือเปล่า ก็รับได้แค่ 
300 คน ถ้าได้รับวัคซีนคนที่ติดอาการก็จะไม่หนัก ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญนายก อบจ.ครับ 
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คือเรื่องนี้ผมได้รับแจ้งมาหมาดๆ 

เลยครับ แต่ผมเรียนว่าคนระยอง ถ้าลงทะเบียนหมอพร้อม ได้ฉีดหมดแล้วที่ลงทะเบียนไว้ 
แล้วคนที่ลงทะเบียนระยองสู้โควิดก็ได้ฉีด คนที่ท่านพูดถึงคือคนที่ไม่ลงทะเบียนอะไรเลย   
คนที่ไม่ลงทะเบียนถามว่าทํายังไงถึงจะได้ฉีด คือท่านก็ต้องเดินเข้าไป วันนี้ท่านรู้หรือไม่ครับ
ว่าระยองฉีดไปแล้วเท่าไหร่ 332,000 โดส ถ้าเอาตามทะเบียนบ้านฉีดได้ 50 เปอร์เซ็นต์
แล้วนะครับ จากประชากร 7 แสนคน แต่ว่าเรามีประชากรแฝงอยู่เยอะ เพราะฉะนั้น 3 แสน
กว่าคนที่ฉีดไปแล้ว ถ้ารวมประชากรแฝง อาจจะได้แค่ 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่ลงทะเบียนไม่มี
ทางได้ฉีดวัคซีน ถ้าต้องไปแนะนําให้ชาวบ้านไปลงทะเบียนมีลูกมีหลานก็ให้ลงทะเบียนระยอง
สู้โควิด ยิ่งถ้าอายุเกิน 60 ปี ยิ่งได้ฉีดเร็วเลย แต่ถ้าอยู่เฉยๆ แล้วมาบอกว่ายังไม่ได้ฉีด แล้ว
เมื่อไหร่จะได้ฉีดละครับ ฝากท่านสมาชิกสภาฯ บอกชาวบ้านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 

 

 

 

 

ส.อบจ.จิตรลดา... 
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ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั ้งที ่ 2 อําเภอเมืองระยอง ตอนนี ้โครงการของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากว่าจะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องให้ฉีดวัคซีนแบบ Walk in 
นะคะ ก็ยังมีโครงการเชิงรุกอีก ตอนนี้ที ่บ้านเพก็ได้ทําโครงการเชิงรุกโดยให้ผู ้สูงอายุ 
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ เราก็ได้ดําเนินการฉีดให้กับบุคคลเหล่านี้
แล้ว จํานวนประมาณ 200 กว่าคนแล้ว เดือนหน้าจะทําอีกประมาณ 200 กว่าคน     
ซึ ่งเป็นโครงการนําร่อง และท่านยังบอกอีกว่าโครงการเชิงรุกนี ้เราจะทําต่อไปอีก         
จะกระจายไปที่ตําบลต่างๆ และเทศบาลต่างๆ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม เพ่ือสร้างสรรค์      

ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดําเนินกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของ
เรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนา       
ทุกประการ ผมขอปิดประชุม   

เลิกประชุมเวลา   15.10 น.     

 
 
                                          

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 


